


รายงานประชุมสภาเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 
   สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 

        วันที่ 18  กันยายน  2566  เวลา 09.50 น. 
        ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 

……………………………………….. 
เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา 
ผู้มาประชุม    
1. นายมนตรี โพธิ์เกิด   รองประธานสภาเทศบาล 
2. นายชาลี   วงชอุ่ม   สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายมะโนด        อุกญาณ  สมาชิกสภาเทศบาล     
4. นายวิชัย  จ าสอน   สมาชิกสภาเทศบาล  
5. นายสุทิน อินทร์แก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 
6.        นายชัยศิริ         ปญัญา   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายชมภู         วงษ์ประเทศ  สมาชิกสภาเทศบาล  
8. นายฐานพัฒน์     แสนแสง  สมาชิกสภาเทศบาล 
9 . นางพรนภัส     บุตรคร้อ   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายไพรัช สุวรรณข า  สมาชิกสภาเทศบาล    
11. นางจันทัย ตอนศรี   เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวอรวรรณ  ศรีสอาด   ประธานสภาเทศบาล  ลากิจ 
2.นายสายยนตร์ ดวงดี    สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายอัครเดช อารี   นายกเทศมนตรี  
2.  นายตี๋  เนตรสี   รองนายกเทศมนตรี 
3.  นายส าฤทธิ์ สุพรรณ์   รองนายกเทศมนตรี 
4.        นายภัทรชัย ทิพยสุข   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5.  นายสมชาย   จ าเริญ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
6.  นางปาลิดา   ทวีสิน   ผอ. กองคลังรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  
7.  นางสาวเอมอร   สนับบุญ   หัวหน้าส านักปลัด 
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8.  นางสาวดารุณี นาคะ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
9. นางสาววรารัตน์ ชินวัฒนกาญจน์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ รก. ผอ. กองการศึกษา  
10.      นางสาวผกามาศ   ป้องกัน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รก. ผอ. กองสาธารณสุขฯ 
10. นายธงชัย  วงศ์ชู   เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน รก. นายช่างโยธา 
 

นางจันทัย  ตอนศรี   บัดนี้ ถึงก าหนดเวลาที่นัดหมายและสมาชิกสภาเทศบาลมาเข้าประชุม 
เลขานุการ  ครบองค์ประชุมแล้ว   เนื่องจากวันนี้ได้รับแจ้งจากประธานสภาเทศบาล  ว่าติด

ภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้  ขอเรียนเชิญรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภาเทศบาล จุ ดธู ป เที ยน   บู ช าพระรั ตนตรั ย  และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  

นายมนตรี  โพธิ์เกิด  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมขอเปิดการ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2566 ขอเชิญ

เลขานุการฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 
 

นางจันทัย  ตอนศรี        ประกาศอ าเภอศรีมหาโพธิ 
เลขานุการ     เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์   

    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 
ด้วยเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  รายงานขอเปิดประชุมสภาเทศบาล

ต าบลกรอกสมบูรณ์  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2566  เพ่ือ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  
และพิจารณาข้อราชการส าคัญอ่ืน ๆ  จึงขอเปิดประชุมวิสามัญ  โดยเริ่มตั้งแต่
วันที่  16 – 30  กันยายน 2566  มีก าหนด  15  วัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  14 ) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระ        
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม      ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 36(2) ประกอบค าสั่งจังหวัด
ปราจีนบุรีที่  690/2564  ลงวันที่  11  มีนาคม  2564  เรื่อง  มอบอ านาจให้
นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน  เรียกประชุมวิสามัญ และพิจารณาอนุญาตให้
ขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญเทศบาล  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
กรอกสมบูรณ์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2566  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  
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16 – 30  กันยายน  2566  มีก าหนด 15  วัน  แต่ถ้าจะขยายออกไปอีกจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ ณ วันที่  7  กันยายน  2566 
     

นายรัชกฤต  พยัคฆ์ 
             นายอ าแภอศรีมหาโพธิ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 
นายมนตรี  โพธิ์เกิด  1.นางสาวอรวรรณ  ศรีสอาด  ประธานสภาเทศบาล  ขอลากิจ  พาแม่ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  
ประธานสภา    2. นายสายยนตร์  ดวงดี   สมาชิกสภาเทศบาล  ขอลากิจ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ  
   สมัยที่สาม  ครั้งท่ีสอง ประจ าปี  2566  เม่ือวันที่  28  สิงหาคม  2566 

นายมนตรี  โพธิ์เกิด   รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  สมัยสามัญ สมัยที่สาม     
ปฏิบัติหน้าที่แทน ครั้งที่สอง ประจ าปี 2566  เมื่อวันที่ 28  สิงหาคม  2566  คณะกรรมการตรวจรายงาน      
ประธานสภา การประชุมได้ตรวจสอบแล้วมี 32 หน้ากระดาษพิมพ์ ซึ่งได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภา

เทศบาลทุกท่านตรวจดู เป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม ตามระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 33 แล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ 
เชิญค่ะ 

ที่ประชุม    - ไม่มีการแก้ไข- 

นายมนตรี  โพธิ์เกิด    มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภา 
 
หมายเหตุ   -นายไพรัช  สุวรรณข า  เข้าประชุมเวลา 09.52 น. - 
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นายมนตรี  โพธิ์เกิด  ถ้าไม่มี ขอให้ที่ประชุมลงมติ  สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรอง 
ปฏิบัติหน้าที่แทน รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2566  เมื่อวันที่   
ประธานสภา 28  สิงหาคม  2566  ขอได้โปรดยกมือขึ้น  

สมาชิกยกมือรับรอง   ..............8..............  เสียง  
สมาชิกยกมือไม่รับรอง    .................-............  เสียง 
สมาชิกงดออกเสียง 1  เสียง คือ รองประธานสภาเทศบาล 

 
มติที่ประชุม  จึงเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลกรอกสมบูรณ์  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2  เมื่อวันที่  28  สิงหาคม 2566 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

3.1  เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2567 วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) 

 
นายมนตรี  โพธิ์เกิด  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภา 

นายอัครเดช อารี  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์   
นายกเทศมนตรี  บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์จะได้เสนอร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้ 

   1. สถานะการคลัง  
   1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31  สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้  

    1.1.1 เงินฝากธนาคาร    จ านวน 103,839,695.51 บาท  
    1.1.2 เงินสะสม     จ านวน 102,191,223.76 บาท  
    1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน   30,292,439.20 บาท 
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    1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน –  
โครงการ รวม 0.00 บาท  

    1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5 โครงการ 
รวม 1,806,000.00 บาท  

   1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท  

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2565  
   (1) รายรับจริง จ านวน 41,691,239.26.- บาท ประกอบด้วย  
   หมวดภาษีอากร     จ านวน     1,126,838.03  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน       372,195.60  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน       347,803.77  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน                0.00   บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน         90,775.50  บาท 
   หมวดรายได้จากทุน    จ านวน                0.00   บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน   22,624,275.36  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน   17,129,351.00  บาท 

   (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จ านวน   7,969,000.00  บาท 
   (3) รายจ่ายจริง จ านวน 31,002,167.79 บาท ประกอบด้วย 
    งบกลาง     จ านวน   5,653,900.18 บาท 
    งบบุคลากร    จ านวน 11,505,122.52 บาท 
    งบด าเนินงาน    จ านวน   8,795,260.09 บาท 
    งบลงทุน    จ านวน   2,062,335.00 บาท 
    งบรายจ่ายอื่น    จ านวน     0.00 บาท 
    งบเงินอุดหนุน    จ านวน   2,985,550.00 บาท 
   (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

จ านวน     5,710,000.00 บาท 
   (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม    จ านวน       499,500.00 บาท 
   (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน                0.00 บาท 
   (7) รายจ่ายจากเงินกู้     จ านวน                0.00 บาท 
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3. งบเฉพาะการ    
   ประเภทกิจการประปา   กิจการประปา    
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    รายรับจริง                  จ านวน   1,814,040.81  บาท 
    รายจ่ายจริง                    จ านวน   1,584,233.06  บาท 
    ก าไรสะสม                     จ านวน        0.00  บาท 
    เงินสะสม                       จ านวน   7,481,931.68  บาท 
    ทุนส ารองสะสม                จ านวน       47,566.81  บาท 
    กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท.     จ านวน         0.00  บาท 
    ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จ านวน         0.00  บาท 
    เงินฝากธนาคาร      จ านวน    5,942,832.92  บาท 
    ทรัพย์จ าน า      จ านวน         0.00  บาท 
 

4. รายรับตามงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป    
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประมาณการรับไว้รวมทั้งสิ้น 41,500,000.00 บาท แยกเป็น 
   รายได้จัดเก็บเอง    
   1. หมวดภาษีอากร    จ านวน   1,168,000.00  บาท 
   2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  จ านวน     450,000.00  บาท 
   3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน     250,000.00 บาท 
   4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน     0.00 บาท 
   5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน     100,000.00 บาท 
   6. หมวดรายได้จากทุน    จ านวน       10,000.00 บาท 
 

   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1. หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน 21,522,000.00 บาท 
 
   รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 18,000,000.00 บาท 
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5. รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย    
   1. งบกลาง   จ านวน   6,698,900.00 บาท 
   2. งบบุคลากร   จ านวน 15,213,034.00 บาท 
   3. งบด าเนินงาน   จ านวน 11,429,166.00 บาท 
   4. งบลงทุน   จ านวน   5,086,900.00 บาท 
   5. งบเงินอุดหนุน   จ านวน   3,072,000.00 บาท 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน      41,500,000.00   บาท 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
................................. 

 

หลักการ 
 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น   ยอดรวม 41,500,000.00 บาท 
ก. ด้านบริหารทั่วไป 

  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม   10,691,974.00 บาท 
  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม     2,103,540.00 บาท 

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  1. แผนงานการศึกษา   ยอดรวม     10,189,666.00 บาท 
  2. แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม       2,321,780.00 บาท 
  3. แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม       819,320.00 บาท 
  4. แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม       2,172,520.00 บาท 
  5. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ยอดรวม           283,800.00 บาท 
  6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ยอดรวม           660,000.00 บาท 
 

ค. ด้านการเศรษฐกิจ 
  1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม   5,558,500.00 บาท 

ง. ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
  1. แผนงานงบกลาง   ยอดรวม    6,698,900.00 บาท 
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เหตุผล 

 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น   ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับนี้มา เพ่ือสภาเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์
พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

 
  (ลงชื่อ)   อัครเดช อารี    ผู้เสนอ 

นายกเทศมนตรีต าบลกรอกสมบูรณ์ 
 
นายมนตรี  โพธิ์เกิด   นายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้ที่ประชุมทราบแล้ว แต่ก่อนที่จะ 
ประธานสภา พิจารณาในญัตตินี้ เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน ขอเชิญเลขานุการ สภาเทศบาลได้

ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์ให้ที่ประชุมทราบ 

นางจันทัย  ตอนศรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
เลขานุการสภาเทศบาล แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

ข้อ 45 วรรคท้าย ก าหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 
สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอ         
ค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 

   ข้อ 47 ก าหนดว่า “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

   เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้” 

 
หมายเหตุ  -นายมะโนด  อุกญาณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เข้าประชุมเวลา 10.07 น.- 
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ข้อ 48 ก าหนดว่า “ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อ
กรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ ทั้งนี้ 
ให้ด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่
รับหลักการ” 

นายมนตรี  โพธิ์เกิด  ทุกท่านได้ทราบหลักเกณฑ์แล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่   ถ้าไม่มี 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  ขอเชิญสมาชิกอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภา  พ.ศ.2567 
 
นายชาลี  วงชอุ่ม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภา  ผมนายชาลี  วงชอุ่ม  สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกทุกท่านคงทราบดีนะครับ  

ว่าวันนี้ เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี        
พ.ศ. 2567  แต่ที่แตกต่างไปจากเดิมก็คือเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ  ปกติเราจะคุ้นเคย
กับค าว่าสมัยสามัญ   ท่านประธานครับ เป็นที่น่าเสียใจครับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567  โครงการที่ชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือและดูแล  ไม่มี
อยู่ในร่างนี้ครับท่านประธาน  ยกตัวอย่างเช่น  โครงการขยายท่อเมนประปาของชุมชน
แปลงไผ่ทองพัฒนาที่ผมเคยได้ร้องขอไป   ไม่จัดให้อยู่ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567   โครงการที่ 2  ที่ท าให้ชาวบ้านขาดประโยชน์
คือโครงการจ่ายค่าน้ าโดยวิธีสแกนคิวอาร์โค้ด  เพ่ือสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้น้ า  
โครงการตรงนี้ก็ไม่ได้บรรจุไว้ในร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2567 ครับ  ท าให้ชาวบ้านขาดความสะดวกสบายในการช าระ  อย่างไรก็ตามโครงการนี้
ไม่ได้อยู่ในงบประมาณปี  2567  แต่มีนายช่างก็เคยได้รับปากในสภาไว้แล้วว่า จะท า
ภายในปีงบประมาณ  2567  ให้ส าเร็จลุล่วงนะครับ ผมก็อยากได้เห็นโครงการนี้ อยู่ใน
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567   เรื่องต่อมาครับ  ตลอดสองปีที่ผ่าน
มาที่ผมได้เข้ารับต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  ก็ได้เห็นการ
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บริหารงานของท่านผู้บริหารหลาย ๆ โครงการ รวมแล้วโครงการหลัก ๆ ที่ท่านท าก็ถือ
ว่าดีนะครับ และมีประโยชน์  แต่ผมถามว่าดีและมีประโยชน์  ดีในที่นี้ดีที่สุดแล้วหรือยัง
ครับ  และมีประโยชน์  มีประโยชน์ที่สูงสุดแล้วหรือยังครับท่านประธาน  แต่ทุก ๆ 
โครงการก็ดีล่ะครับท่านประธาน  เพราะว่าถ้าไม่ดีท่านสมาชิกหลาย ๆ ท่าน คงไม่ยกมือ
อนุมัติให้ท า  แต่ผมอยากจะให้ท่านสมาชิก  วันนี้ก่อนจะมีการลงมติได้มีการทบทวนกับ
โครงการหลายๆโครงการที่ผ่านมา   ผมขออนุญาตน าเอกสารที่ผมให้ท่านประธานไปเมื่อ
เช้านะครับ รบกวนท่านแจกจ่ายให้กับท่านสมาชิกเพ่ือเป็นเอกสารประกอบนะครับ   
ท่านสมาชิกรับเอกสารแล้ว  พิจารณาประกอบไปพร้อม ๆ กันเลยนะครับ  เอกสารเป็น
การรวบรวมการท าโครงการมาเพ่ือให้ท่านสมาชิก  เพ่ือประกอบการพิจารณานะครับผม  
โครงการที่หนึ่งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  ซอย 20  ถึงซอย 22  ความกว้าง 6 เมตร 
ความยาว  525  เมตร  ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง  1,799,500 .- บาท  ท่านประธาน
ลองดูภาพซ้ายมือด้านล่างนะครับ   ถนนเส้นนี้มีขนาดความกว้าง  6 เมตร  เหลือใช้งาน
จริง ๆ แค่ 2 เมตร มีวัชพืช  ต้นไม้ปกคลุม   ท่านประธานครับภาพนี้บ่งบอกถึงอะไรครับ  
บ่งบอกถึงว่าถนนเส้นนี้อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากชาวบ้าน หรือประชาชนในเขตพ้ืนที่  
สมัยเรียนหนังสือเคยมีโอกาสได้รับการไปฝึกงานอยู่กับกรมทางหลวง นะครับ  ก่อนที่
กรมทางหลวงจะมีการขยายถนน จะมีการก่อสร้างถนน  กรมทางหลวงจะมีการพิจารณา
ถนนเส้นนี้ก่อนว่า ถนนเส้นนี้มีประชากร มีรถ สัญจรผ่านวันละกี่คัน   มีผู้ใช้จ านวนมาก
น้อยเพียงใด  ก็จะให้เด็กฝึกงานนี้แหละครับไปนั่งจด  รถตู้กี่คัน รถบรรทุกกี่คัน  รถ
มอเตอร์ไซค์กี่คันในหนึ่งวัน  เพ่ือหาข้อมูลประกอบการพิจารณาในการก่อสร้างหรือขยาย
ถนนเส้นนั้น  เพ่ือให้ตรงจุด  ตรงความต้องการของพ่ีน้องประชาชนนะครับ   แต่เนื่อง
ด้วยจากถนนภาพดังกล่าวท่านประธานลองสังเกตดูครับ  ผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้บริหารได้มี
การท าข้อมูลตรงนี้ก่อนไหม  ก่อนที่จะท าโครงการ   ท่านประธานและท่านสมาชิกเปิด
เอกสารที่แจกให้ไปที่หน้าที่ 2  นะครับ โครงการก่อสร้างถนน คสล. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตข้างโรงงานแอลต้า  ความกว้าง 5 เมตร  ความยาว 500  เมตร   ใช้
งบประมาณในการก่อสร้าง  1,410,000.-  บาท  สังเกตรูปด้านล่างซ้ายมือ ความกว้าง 5 
เมตร พ้ืนที่ใช้งานจริงเหลือไม่เกินสองเมตร  ท่านประธานลองสังเกตดูพ้ืนถนน ในรูป
ด้านล่างขวามือ  สังเกตดูนะครับ   ลูกศรแดง ๆ ที่ชี้ลงพ้ืนนะครับนั่นคือเศษหญ้า  เศษ
ใบไม้คลุมพ้ืนถนน  บ่งบอกอะไรครับท่านประธาน  บ่งบอกหมายความว่าถนนเส้นนี้ไม่ได้
มีการใช้งาน  ไม่ได้มีการสัญจรเลยท่านประธาน  ใช้งบประมาณไป 1,410,000.-  บาท  
ประโยชน์ที่ได้รับกลับมาสูงสุดแล้วหรือยังครับ  เปิดหน้าถัดไปครับ โครงการก่อสร้าง
ถนนซอย 18/5  กับซอย 18/1 ต่อจากเดิม งบประมาณสองตัวรวมกัน 1,654,000.-  
บาท ถนนเส้นนี้สองโครงการผมจับรวมกันแล้วจะได้ชื่อซอยว่าซอยเอ้ืออาทรครับ  ไม่รู้ว่า
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เพ่ือให้กับใคร  ท่านประธานดูภาพด้านล่างนะครับ  สังเกตสิ่งปลูกสร้างคืออะไรครับท่าน
ประธานครับ อยากให้ท่านสมาชิกดูเอาเองและตีความหมายนะครับ   ท่านประธาน
สังเกตรูปที่สองด้านขวามือ  ท่านประธานสังเกตไกล ๆ นั่นคืออะไร  ดูครับเป็นทางตัน
ครับท่านประธาน  ใช้งบประมาณก่อสร้างสองโครงการรวมกันนะครับ 1,654,000.-  
บาท  ตรงนี้ใครได้ประโยชน์ครับ ท่านประธานเปิดหน้าถัดไปนะครับ  ท่านเห็นมั้ยถนนที่
ยังไม่ได้เทคอนกรีตมีบ้านคนครับ   มีคนใช้แต่ไม่ได้รับการเหลียวแลจากคณะท่าน
ผู้บริหาร   ท่านประธานดูภาพด้านล่างขวามือสุด  สังเกตนะครับ 2 ปีที่ผ่านมา  ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณส่วนตัวของท่านสมชาย จ าเริญ  สนับสนุนลูกรังมาลงเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในการใช้รถใช้ถนน  ท่านประธาน  ท่านสมาชิกเปิด
หน้าถัดไปครับ  ปัญหาหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ าที่ชาวบ้านร้องขอมา  
ตรงนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข   เปิดหน้าถัดไปครับปัญหาน้ าท่วมขัง   ก็ยังมีอยู่   หน้าถัดไป
ตรงนี้น้ าท่วมไหล่ทาง  อุบัติเหตุสามารถเกิดได้นะครับท่านประธาน เพราะฉะนั้น 
โครงการต่าง ๆ  ที่ผ่านมาผมบอกว่ามีประโยชน์ครับ ที่ท่านผู้บริหารได้ท า   แต่ผมอยาก
ให้ผู้บริหารได้กลับไปทบทวนก่อนจะน าโครงการมาก่อสร้าง   แต่ละโครงการให้ค านึง
ความเดือดร้อนของพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนเป็นหลักก่อนตามล าดับ   ไม่อยากเห็นการ
ด าเนินงานแบบอยากจะท าอะไรก็ต้องท านะครับ  อยากให้เห็นความส าคัญของพ่ีน้อง
ประชาชนเป็นหลักก่อนครับ  เพราะฉะนั้น ผมก็อยากฝากท่านสมาชิกทุก ๆ ท่าน เวลาที่
ท่านลงพ้ืนที่  ท่านรับปากพ่ีน้องประชาชนว่าจะเป็นปาก  เป็นเสียงให้กับพ่อแม่พ่ีน้อง
ประชาชน ความเดือดร้อนของประชาชนในส่วนหนึ่งที่ผมน ามาและผมก็ยังเชื่อว่าสมาชิก
หลายๆท่าน ก็ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน  เพราะฉะนั้นท่านประธานครับ                
ก็อยากจะฝากไปยังท่านสมาชิกทุก ๆ ท่านด้วยนะครับ  ทุกวันนี้ชาวบ้านเขารู้นะครับ  
ว่าท่านท าอะไรกันอยู่  บางท่านเขาพูดนะครับ  บางท่านไม่พูดก็มีนะครับ ท่านอย่าลืมนะ
ครับเวลาท่านลงพ้ืนที่ ค าตอบแต่ละอย่างที่ท่านตอบ  มันมีผลส าหรับตัวท่านเองเลยนะ
ครับ  ก็อยากจะฝากท่านสมาชิก ทุก ๆ ท่านก่อนที่จะลงมติก็ได้พิจารณาการท างานสิ่งที่
ผ่านมาด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายมนตรี  โพธิ์เกิด   มีสมาชิกท่านใด จะอธิบายอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภา  
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นายอัครเดช  อารี  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์และสมาชิกสภาทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  คือในตรงนี้ในเรื่องการท างานที่ผ่านมาถามว่างบประมาณเราขอมานานแล้ว พอ

ถึงเวลา  ถ้างบประมาณได้รับจัดสรร  มันได้เราก็ต้องท า  ในตรงนี้ก็ต้องขออภัยตรงที่ว่า
เรื่องหญ้าเรื่องอะไรนี้ที่มันรก  เราท าไม่ทัน  อันนี้ขอให้เข้าใจ  การของบประมาณไม่ได้
ขอวันสองวันได้มาเลย  ขอแต่ละปีบางปีไม่ได้เราก็ต้องรอ  เพราะของเราภาษีแค่ล้านกว่า
บาท  ที่ท ามาใช้งบประมาณนอกเทศบาลท าทั้งนั้น   นี่คือหนึ่งประเด็น   สองประเด็นที่
ค าว่าเทไปบ้านเอ้ืออาทร   ผมถามว่าถนนทุกที่มันเอ้ืออาทรของทุกคนหรือไม่ คือ
ประเด็น ถามว่าเทไปทางตัน  ค าว่าทางตันหลาย ๆ ซอยก็มีทางตันครับ  อันนี้คือประเด็น 
ถ้าจะเล่นการเมือง แล้วก็ไมอ่ยากให้เป็นประเด็นแบบนี้  ตรงนี้ท่านเดินกับผมด้วย  ตรงที่
ท่านสมชายฯเอาดินไปลง วัดแล้วของบประมาณไปด้วย  ขอไปกรมด้วยครับ  ไปยังทะลุ
ถึงหน้าที่  ที่ท่านบอกว่าไปบ้านเอ้ืออาทรนั่นแหละครับ  ท่านไปขอกับผม แล้วผมก็ให้
ท่านมาวัด  แล้วผมก็ไปขอกับฟาร์มเป็ดเรียกเขามาดู   อันนี้ขอไปแล้วนะครับรอ
งบประมาณจัดสรรครับผม  แล้วเรื่องท่อเมนประปา  ก็มาคุยกันว่าปีนี้ เราจะต้องจ่าย
ขาด  ถ้าเราเอาเข้าแผน ตอนนี้รัฐบาลยังท าอะไรไม่ได้  เงินกว่าจะเข้าก็กลางปี  แล้ว
ชาวบ้านจะอยู่อย่างไร ผมก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่  ต้องขอสภาจ่ายขาด  ถ้าสภาไม่จ่ายขาด
เราก็มาว่ากัน  ถ้าท่านรีบตรงที่สมชายฯ ลงดิน ผมจะได้ท าเรื่องขอยกเลิกกรม  แล้วมา
ขอจ่ายขาด  ถ้าสภาต้องการแบบนั้นผมก็เอาด้วยครับ เรื่องฝาท่อผมด าเนินการแล้ว แต่ก็
ยังไม่แล้วเสร็จ  แล้วก็เรื่องบ้านนายเฉลียว  ไชยชุน ผมก็มาคุยกันว่า เดี๋ยวเอาช่างนอก
พ้ืนที่มาช่วยกันเขียนแบบ แล้วจ่ายขาด ถ้ารองบประมาณปี  2567 ก็ปัญหาเกิด   ตอนนี้
ก็ไปขุดให้น้ ามันระบาย ไม่ให้เข้าบ้านเขามากที่สุดตอนนี้ ไม่ใช่ผมไม่แก้  ไม่ท า  ครับก็มี
เท่านี้ครับ 

นายมนตรี  โพธิ์เกิด   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอให้ที่ประชุมลงมต ิ
ปฏิบัติหน้าที่แทน  สมาชิกท่านใด เห็นควรรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภา รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ขอได้

โปรดยกมือขึ้น   
สมาชิกสภายกมือเห็นควรรับหลักการ      5  เสียงประกอบด้วย 
1. นายมะโนด  อุญาณ 
2. นายสุทิน   อินทร์แก้ว 
3. นายชัยศิริ ปัญญา 
4. นางสาวพรนภัส  บุตรคร้อ 
5. นายไพรัช  สุวรรณข า 
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สมาชิกสภายกมือเห็นควรไม่รับหลักการ    4   เสียง ประกอบด้วย 
1. นายชาลี  วงชอุ่ม 
2. นายวิชัย  จ าสอน 
3. นายชมภู  วงษ์ประเทศ 
4. นายฐานพัฒน์  แสนแสง 
สมาชิกสภา  งดออกเสียง    1  เสียง  คือ รองประธานสภา 

มติที่ประชุม  จึงเป็นอันว่าที่ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 

นายมนตรี  โพธิ์เกิด   เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแล้ว แต่เนื่องจากญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง   
ประธานสภา ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา

ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น กระผมจะด าเนินการ                   
ส่งร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติเพ่ือรับและพิจารณาค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฉบับ
ดังกล่าว  ดังนั้น  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติ   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการเลือกคณะกรรมการแปรญัตต ิ

นางจันทัย  ตอนศรี     มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
เลขานุการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 บัญญัติไว้ว่า “สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา

เทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และมีอ านาจเลือกบุคคล    
ผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลเพ่ือ
กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่งนายกเทศมนตรีมีสิทธิ
เสนอชื่อบุคคลผู้ เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็น
กรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 
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ข้อ 103 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ก าหนดว่า 
“คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวน     
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคล   
ทีไ่ม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน….” 

ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อ
สภาท้องถิ่น....” 

ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

 
     (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

(4) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร  
 ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้ว
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
หนึ่งคน  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็น
อย่างอ่ืนและให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 และข้อ 14 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
เว้นแต่การลงคะแนนให้ใช้วิธียกมือพ้นศีรษะ 
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นายมนตรี  โพธิ์เกิด          มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม เชิญครับ  ถ้าไม่มี   ขอหารือ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน ทีป่ระชุมว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติควรมีจ านวนเท่าใด ซึ่งตาม 
ประธานสภา ระเบียบก าหนดให้มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ขอเชิญสมาชิก

ทุกท่านเสนอความเห็น 

นายมะโนด  อุกญาณ   เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายมะโนด  อุกญาณสมาชิกสภาเทศบาล  ขอ

เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติควรประกอบด้วยสมาชิกสภา
เทศบาล จ านวน 3 คน ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
สมาชิกสภาเทศบาล  ยกมือรับรอง ประกอบด้วย 
    1. นายสุทิน  อินทร์แก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 
    2. นายชัยศิริ  ปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายมนตรี  โพธิ์เกิด   ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่   
ปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าไมม่ี  ขอให้ที่ประชุมลงมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีสมาชิกสภาเทศบาลใน 
ประธานสภา คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 3 คน  

ตามท่ีท่านมะโนด  อุกญาณ สมาชิกสภาเทศบาลเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  
 
สมาชิกยกมือเห็นชอบ จ านวน    8   เสียง  
สมาชิกยกมือไม่เห็นชอบ  จ านวน  - เสียง 
สมาชิกงดออกเสียง จ านวน  2 เสียง คือ รองประธานสภา ,นายชมภู  วงษ์ประเทศ 

     
มติที่ประชุม  จึงเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ให้มีสมาชิกสภาเทศบาลใน

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 3 คน  

นายมนตรี  โพธิ์เกิด   ล าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็น 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 1 
ประธานสภา 

นายชัยศิริ  ปัญญา   เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายชัยศิริ  ปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายมะโนด  อุกญาณ สมาชิกสภา

เทศบาล เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติคนที่หนึ่ง ขอผู้รับรองด้วยครับ 
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สมาชิกสภาเทศบาล  ยกมือรับรอง ประกอบด้วย 
    1. นายสุทนิ  อินทร์แก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
    2. นางพรนภัส  บุตรคร้อ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายมนตรี  โพธิ์เกิด ผู้รับรองถูกต้อง ขอเชิญเสนอชื่อต่อครับ  มีไหมครับ เชิญครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานสภา 
    
นายฐานพัฒน์  แสนแสง  เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายฐานพัฒน์  แสนแสง  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายชาลี  วงชอุ่ม  สมาชิก

สภาเทศบาล เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติคนที่หนึ่ง ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
สมาชิกสภาเทศบาล  ยกมือรับรอง ประกอบด้วย 
    1. นายวิชัย  จ าสอน   สมาชิกสภาเทศบาล 
    2. นายไพรัช  สุวรรณข า    สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายมนตรี  โพธิ์เกิด  ผู้รับรองถูกต้อง ขอเชิญเสนอชื่อต่อครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มี    
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผมขอมติที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  1 ตามล าดับครับ 
ประธานสภา  

- สมาชิกเห็นสมควรคัดเลือก  นายมะโนด  อุกญาณ   
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  1  จ านวน  5  เสียง  
- สมาชิกเห็นสมควรคัดเลือก  นายชาลี  วงชอุ่ม   
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  1  จ านวน  4  เสียง 
งดออกเสียง  จ านวน  1 เสียง  คือ รองประธานสภา 

มติที่ประชุม   คัดเลือกนายมะโนด  อุกญาณ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  1 

นายมนตรี  โพธิ์เกิด   ล าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็น 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่  2 
ประธานสภา 
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นายมะโนด  อุกญาณ  เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายมะโนด  อุกญาณ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนายชัยศิริ  ปัญญา สมาชิกสภา

เทศบาล เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติคนที่  2  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
สมาชิกสภาเทศบาล  ยกมือรับรอง ประกอบด้วย 
    1. นายสุทิน  อินทร์แก้ว    สมาชิกสภาเทศบาล 
    2. นายชมภู  วงษ์ประเทศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายมนตรี  โพธิ์เกิด ผู้รับรองถูกต้อง ขอเชิญเสนอชื่อต่อครับ  มีไหมครับ เชิญครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานสภา 

นายชาลี  วงชอุ่ม   เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายชาลี  วงชอุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายฐานพัฒน์  แสนแสง  สมาชิก

สภาเทศบาล เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติคนที่ 2  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล  ยกมือรับรอง ประกอบด้วย 
    1. นายวิชัย  จ าสอน  สมาชิกสภาเทศบาล 
   2. นายไพรัช  สุวรรณข า   สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายมนตรี  โพธิ์เกิด  ผู้รับรองถูกต้อง ขอเชิญเสนอชื่อต่อครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มี    
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผมขอมติที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  2  ตามล าดับครับ 
ประธานสภา  

สมาชิกเห็นสมควรคัดเลือก  นายชัยศิริ  ปัญญา 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  1  จ านวน  4  เสียง  
สมาชิกเห็นสมควรคัดเลือก  ฐานพัฒน์  แสนแสง 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  1  จ านวน  3  เสียง 
งดออกเสียง  จ านวน  3  เสียง  คือ รองประธานสภา , นายชัยศิริ  ปัญญา  
, นายฐานพัฒน์  แสนแสง  

มติที่ประชุม   คัดเลือกนายชัยศิริ  ปัญญา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  2 
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นายมนตรี  โพธิ์เกิด   ล าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็น 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 3 
ประธานสภา 

นายวิชัย  จ าสอน  เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายวิชัย  จ าสอน  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนายชาลี  วงชอุ่ม  สมาชิกสภา

เทศบาล เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติคนที่  3  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
สมาชิกสภาเทศบาล  ยกมือรับรอง ประกอบด้วย 
    1. นายฐานพัฒน์  แสนแสง    สมาชิกสภาเทศบาล 
    2. นายไพรัช  สุวรรณข า   สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายมนตรี  โพธิ์เกิด  ผู้รับรองถูกต้อง ขอเชิญเสนอชื่อต่อครับ  มีไหมครับ เชิญครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานสภา 

นายสุทิน  อินทร์แก้ว   เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสุทิน  อินทร์แก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นางพรนภัส  บุตรคร้อ  สมาชิก

สภาเทศบาล เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติคนที่ 3  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล  ยกมือรับรอง ประกอบด้วย 
    1. นายชัยศิริ  ปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาล 
   2. นายมะโนด  อุญาณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายมนตรี  โพธิ์เกิด  ผู้รับรองถูกต้อง ขอเชิญเสนอชื่อต่อครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มี    
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผมขอมติที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  3  ตามล าดับครับ 
ประธานสภา  

สมาชิกเห็นสมควรคัดเลือก  นายชาลี  วงชอุ่ม 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  3  จ านวน  4  เสียง  
สมาชิกเห็นสมควรคัดเลือก  นางพรนภัส  บุตรคร้อ 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  3  จ านวน  5  เสียง 
งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง  คือ นายชาลี  วงชอุ่ม 
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มติที่ประชุม   คัดเลือกนางพรนภัส  บุตรคร้อ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  3 
 
    สรุป สภาเทศบาลได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติครบ                    
                              ทั้งสามคนแล้ว ดังนี้ 
    1. นายมะโนด  อุกญาณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
    2. นายชัยศิริ  ปัญญา    สมาชิกสภาเทศบาล 
    3. นางพรนภัส  บุตรคร้อ  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ล าดับต่อไปเป็นการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 
   แปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเสนอความเห็น เชิญครับ 
 

นายมะโนด  อุกญาณ  เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมะโนด  อุกญาณ  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอก าหนดระยะเวลาในการเสนอค า

แปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน  2566  ตั้งแต่เวลา   08.30 – 
16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล  ยกมือรับรอง ประกอบด้วย 
    1  นายชัยศิริ  ปัญญา   สมาชิกสภาเทศบาล 
    2. นางพรนภัส  บุตรคร้อ  สมาชิกสภาเทศบาล 
นายมนตรี  โพธิ์เกิด  ขอเชิญสมาชิกเสนอความเห็นต่อ เชิญครับ  มีไหมครับ ถ้าไม่มี   ขอให้ที่ประชุม 
ปฏิบัติหน้าที่แทน ลงมติ   สมาชิกท่านใด เห็นชอบตามที่ท่านมะโนด  อุญาณ สมาชิกสภาเทศบาลเสนอ  
ประธานสภา ขอได้โปรดยกมือขึ้น  

สมาชิกยกมือเห็นชอบ จ านวน   8  เสียง  
    สมาชิกยกมือไม่เห็นชอบ จ านวน  -   เสียง 
    สมาชิกงดออกเสียง จ านวน  2 เสียง คือ  รองประธานสภา , นายฐานพัฒน์  แสนแสง 

มติที่ประชุม  จึงเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปร
ญัตติเป็นเวลา 3  วัน ระหว่างวันที่ 19 – 21  กันยายน 2566  ตั้งแต่เวลา   08.30 – 
16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  และนัดประชุมครั้งต่อไป
ในวันที่  28  กันยายน  2566  เวลา 09.30  น 

 

 






